

# Kiến Xương Sẵn sàng cho ngày hội lớn



Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kiến Xương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Kiến Xương đã bắt tay ngay vào các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Huyện ủy đã chủ động tổ chức quán triệt tới tất cả đảng bộ, chi bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội: nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, khánh tiết... và thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tập trung cao độ, tiến hành bài bản, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị đại hội.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, trong đó Báo cáo chính trị, huyện Kiến Xương đã thực hiện quy trình theo các bước lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của đảng bộ cấp cơ sở, lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bảo đảm dân chủ, phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể; đồng thời, đã tiếp thu, bổ sung ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy huyện được xây dựng theo hướng ngắn gọn, đánh giá rõ những việc đã làm được, thẳng thắn chỉ ra những việc chưa làm được, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và để ra phương hướng khắc phục. Đến nay, Tiểu ban Văn kiện Đại hội cũng đã hoàn thành và chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung 36 tham luận tại Đại hội.

Công tác nhân sự được xem là khâu then chốt, do đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. Căn cứ tình hình thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, huyện Kiến Xương đã sớm hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự cấp huyện và đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều hình thức tuyên truyền về Đại hội được thực hiện như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp, qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Trên hệ thống truyền thanh, huyện Kiến Xương tập trung tuyên truyền những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; phần ảnh không khí phấn khởi và tin tưởng, những ý kiến đóng góp, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên tới Đại hội; đưa các thông điệp tuyên truyền hướng về đại hội trên các pa nô lớn. Các công việc hậu cần, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự đang gấp rút triển khai thực hiện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ XXVI sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 - 30/6/2020. Đến nay, tất cả các công việc để tổ chức Đại hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để thực sự trở thành ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đây cũng là dịp để huyện Kiến Xương tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

THU THỦY

# Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Khắc ghi lời Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động của họ đã góp phần truyền lửa, để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, từ đó xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vượt qua định kiến phụ nữ thường gắn với công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, chị Trần Thị Phương, đảng viên người Công giáo, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương; vượt khó sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chị Phương tâm sự: Là đảng viên, tôi luôn nghĩ mình phải nêu cao tinh thần công tác xã hội ở địa phương, chị Phương luôn trăn trở, tìm học, rồi truyền nhiều nghề như: đan cói, móc sợi, làm mây tre đan, đan lát nhựa, bóc hạt điều gia công... để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho chị em ở nông thôn. Từ năm 2010, chị mở xưởng may quần áo gia công tạo việc làm giúp thanh niên khuyết tật có thể nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, các công ty, xí nghiệp may ngày càng nhiều, xưởng may của gia đình chị gặp khó khăn, khó cạnh tranh nên đến giữa năm 2017 chị bán xưởng với giá đình chuyên hướng đầu tư, kinh doanh, mở một xưởng gia công giấy, dép. Thời gian đầu hoạt động, việc sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định, thị trường công nhân chưa cao, chưa đáp ứng được công của người lao động... 8 tháng hoạt động, chị đã phải bù lỗ trên 100 triệu đồng. Quyết không đầu hàng, chị từng bước khắc phục khó khăn bằng cách thuê công nhân kỹ thuật tay nghề cao về dạy nghề; tích cực quảng bá, mở rộng đầu ra cho sản phẩm... Nhờ vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, cơ sở sản xuất của chị đã đi vào ổn định; hàng năm tạo việc làm cho gần 20 lao động, thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, cơ sở sản xuất của gia đình chị không những phát triển ổn định mà còn mở rộng thêm nhà xưởng, mua thêm máy móc sản xuất với tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gia đình chị còn nhận bao tiêu sản phẩm giấy, dép của 5 cơ sở khác của xã Hồng Lý góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Thi đua không chỉ thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất, phát huy sáng tạo mà còn huy động được nguồn lực, sức dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia xây dựng NTM góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo tiền đề vững chắc để địa phương tự tin xây dựng xã NTM kiểu mẫu và phấn đấu cán đích năm 2020. Ông Đặng Xuân Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia, hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Việc tuyên truyền được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi khi có cơ hội: tuyên truyền từ trong nhà ra khu dân cư, từ xã tới thôn, từ người đang sống ở quê đến người sinh sống, lập nghiệp xa quê... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân trong xã cùng con em xa quê đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công; gần 307.000m<sup>2</sup> đất để làm giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi; đào đắp hơn 100.000m<sup>3</sup> đất; đóng góp hàng tỷ đồng tiền mặt; hiến hơn 1.800m<sup>2</sup> đất thổ cư, tự nguyện tháo dỡ tường bao, cổng dậu, công trình phụ để mở rộng đường; làm trên

150 tuyến đường bê tông các loại. Không chỉ người dân địa phương mà con em làm ăn xa quê cũng tích cực ủng hộ hàng chục tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay, xã đã thu hút được nguồn vốn xã hội hóa gần 30 tỷ đồng để xây mới và nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn; xây mới 8 phòng học Trường Tiểu học khu B; nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã; lắp trên 200 bóng điện chiếu sáng công cộng, 71 mắt camera giám sát; xây dựng và khôi phục một số công trình tâm linh; trồng hàng nghìn cây xanh... Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân, có thể nói, rồi đích đến xã NTM kiểu mẫu của Vũ Lạc không còn xa.

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến kinh tế và đời sống của nhân dân nhưng các phong trào thi đua yêu nước được tỉnh phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Đến nay, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng khá, bình quân 4 năm 2016 - 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 10,4%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trong cả nước được công nhận hoàn thành tỉnh học Trường Tiểu học khu B; nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã; lắp trên 200 bóng điện chiếu sáng công cộng, 71 mắt camera giám sát; xây dựng và khôi phục một số công trình tâm linh; trồng hàng nghìn cây xanh... Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân, có thể nói, rồi đích đến xã NTM kiểu mẫu của Vũ Lạc không còn xa.

ĐÀO QUYN



# BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG NHÂN Chăm sóc sức khỏe nhân dân mùa nắng nóng



Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân.

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều người phải nhập viện điều trị. Trước tình hình đó, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Hưng Hà) đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực, đồng thời xây dựng kế hoạch nhằm khám và điều trị bệnh kịp thời cho người dân.

Là đơn vị thực hiện công tác khám chữa bệnh tuyến đầu của huyện, Bệnh viện Đa khoa

Hưng Nhân đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt nhất, đặc biệt là trong thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài. Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cho biết: Hiện nay, Bệnh viện có 242 giường bệnh, lượng bệnh nhân đến khám trung bình từ 300 - 350 lượt người/ngày, điều trị nội trú từ 190 - 210 bệnh nhân. Để bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho

nhân dân trong mùa nắng nóng, ngay từ đầu mùa hè, Bệnh viện đã kiểm tra và đón tiếp các khoa, phòng trong việc chống nắng cho bệnh nhân. Bệnh viện đã lắp thêm điều hòa, quạt tại các buồng bệnh, hành lang. Tại các vị trí đóng người như trước cửa phòng khám, vị trí chờ khám, chờ kết quả... Bệnh viện đầu tư thêm cây nước phục vụ bệnh nhân. Hiện nay, 50% số phòng bệnh đã được lắp điều hòa phục vụ công tác khám

tác hại của thời tiết nắng nóng kéo dài đến sức khỏe người dân, Ban giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo các khoa, phòng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh phục vụ việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Chủ động bảo đảm nguồn điện, nước. Ngoài việc phản công trực tại các khoa, phòng, Bệnh viện còn bố trí thêm đội ngũ cơ động trong trường hợp có biến động về số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị. Ông Nguyễn Minh Luân, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) cho biết: Tháng nào tôi cũng phải đến Bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thời tiết nắng nóng, song đến đây tôi thấy Bệnh viện rất quan tâm chăm sóc người bệnh tận tình. Bên cạnh đó còn chuẩn bị đầy đủ quạt, điều hòa cũng như nước uống, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, xoa tan những bức xúc, mệt mỏi khi thời tiết nóng nực, oi bức.

### CÁCH GIẢM TÁC HẠI CỦA TIA UV TRONG NGÀY NẮNG GẮT

Ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D. Tuy nhiên, tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời, nếu tiếp xúc lâu, sẽ là kẻ thù gây nên những tác hại cho cơ thể.

**TÁC HẠI CỦA TIA UV**

- Gây ung thư da
- Gây lão hóa da sớm
- Gây đục thủy tinh thể và các tổn thương mắt
- Suy giảm hệ miễn dịch

**MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ CƠ THỂ**

- Đeo kính râm
- Bôi kem chống nắng
- Mặc quần áo chống nắng, đội mũ/nón rộng vành
- Tránh ở ngoài trời lúc 10 - 16h

Chỉ số UV	0-2,9	3,0-5,9	6,0-7,9	8,0-10,9	11,0+
Nguy cơ gây hại cho cơ thể	Thấp	Trung bình	Cao	Rất cao	Cực cao

MAI THƯ